

Cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lý luận chính trị

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018 đã thành công sau 3 ngày tổ chức tại Thái Bình. Đây không chỉ là cuộc thi lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng chung khảo toàn quốc mà còn là cơ hội để đội ngũ giảng viên lý luận chính trị chuyên trách, kiêm chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, cập nhật kiến thức mới..., góp phần đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương), Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo Hội thi cho biết: Đây là lần thứ ba Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi cấp khu vực và toàn quốc. Năm nay, Thái Bình đã chuẩn bị tốt nhất những điều kiện cần và đủ để Hội thi thành công. Qua công tác chuẩn bị cho Hội thi khu vực phía Bắc cũng giúp Ban Tổ chức có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức 2 hội thi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam sắp tới. Điều đặc biệt ở Hội thi lần này là 100% thí sinh tham dự đạt điểm khá trở lên và có sự tham gia của các thí sinh từ nhiều dân tộc như Kinh, Dao, Sán Diu, Tày, Giáy.



Phần thi của thí sinh tham dự Hội thi.

Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt nên các thí sinh đều có tâm lý thoải mái, tự tin tham gia Hội thi. Các giáo án, bài giảng tham dự Hội thi được các thí sinh chuẩn bị rất công phu, nội dung đầy đủ, bảo đảm các yêu cầu về nội dung. Bên cạnh đó, hình thức trình bày rõ, đẹp, bảo đảm số trang quy định, bố cục chặt chẽ, cân đối, phân bổ thời gian giảng tương đối hợp lý. 100% thí sinh sử dụng phương pháp phát vấn, đặt câu hỏi, thậm chí chia tốp luận, trao đổi trong hội trường, khắc phục tình trạng giảng viên chỉ đọc thoại.

“Phần thi thuyết trình diễn ra sôi nổi, thật sự là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên. Đây cũng là sân chơi bổ ích để các giảng viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Nội dung thuyết trình của các thí sinh đúng chủ đề đăng ký, đúng thời gian quy định. Phong cách thuyết trình mang tính sư phạm, bình tĩnh, dẫn nhập nội dung ngắn gọn, sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng, dễ nghe, diễn đạt thu hút, sinh động” - PGS, TS Nguyễn Thị Thọ, Phó Trưởng khoa Triết học, Đại học Sư phạm Hà Nội, thành viên Ban Giám khảo Hội thi đánh giá.

Phần thi kỹ năng ứng xử là phần thi mà các thí sinh

lo lắng nhất vì trực tiếp trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đưa ra. Bên cạnh đó, thời gian chuẩn bị còn hạn chế, nội dung nhiều. Tuy nhiên, hầu hết các thí sinh đã nghiên cứu tài liệu khá kỹ, nắm vững các nguyên tắc và nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, bình tĩnh, tự tin nên trả lời câu

hỏi khá thành công. Nhiều thí sinh không những trả lời đúng, đủ nội dung câu hỏi đặt ra mà còn linh hoạt, phân tích, diễn giải chính xác khiến phần thi này thêm hấp dẫn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Bên cạnh những phần thi có sự tìm tòi, sáng tạo về phương pháp, đổi mới về nội dung,

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thi
Kết quả Hội thi không chỉ là cơ sở cho việc lựa chọn những giảng viên xuất sắc để tham gia Hội thi chung khảo toàn quốc mà còn là dịp để khẳng định thành tích, kinh nghiệm trong tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, các hoạt động giảng dạy có hiệu quả tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị phải được duy trì thường xuyên, nhất là chú trọng tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị vào nền nếp.

Đồng chí Phạm Thị Minh Chính, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Khánh (Ninh Bình)
Là người đạt giải cao nhất tại Hội thi, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi hài lòng về phần thi của mình. Tuy nhiên, thời gian chỉ có 25 phút nên nhiều vấn đề muốn phân tích, mở rộng thì phải cô đọng, gói ghém để làm sao người nghe tiếp thu được trọn vẹn nhất. Phần thưởng này sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công tác cũng như tiếp tục phấn đấu để gặt hái thành công tại Hội thi toàn quốc sắp tới.

Đồng chí Ngô Thị Thủy Hằng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy
Tôi rất tự hào khi là 1 trong 3 thí sinh của Thái Bình tham dự Hội thi và thực sự vui mừng khi mình là người đạt giải nhì tại Hội thi. Đến với Hội thi, chúng tôi tuy khác nhau về tuổi tác, đơn vị nhưng đều có chung lòng nhiệt huyết, niềm đam mê học hỏi để có những bài giảng chất lượng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Huân luyện cán bộ là việc gốc của Đảng” và “Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình”.

tim hiểu những thông tin quý và chất lọc để truyền tải đến người nghe thì vẫn còn một số bài giảng đôi khi mới chưa nhiều. Vẫn còn một số giảng viên nhầm lẫn giữa việc giảng bài, truyền

đạt kiến thức với công tác báo cáo viên, thông tin thời sự... Ngoài ra, một số bài giảng kết cấu chưa hợp lý, cần đầu tư công phu hơn.

TẮT ĐÁP

hoàn thành các tiêu chí đề ra. Nhiều cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM. Tính từ năm 2013, hội viên toàn hội đã hiến 213.160m² đất, ủng hộ 8,6 tỷ đồng, đóng góp 72.706 ngày công để xây dựng NTM. Từ đầu năm tới nay hội viên đã ủng hộ 85,5 triệu đồng, hiến 415m² đất thổ cư, đóng góp 1.874 ngày công để các địa phương về đích NTM đúng kế hoạch.

THU THỦY

Với những kết quả trên, đến nay, đời sống hội viên Hội CCB huyện Kiến Xương có mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân trong huyện, không còn dân viên ở nhà dột nát, tỷ lệ hội viên nghèo còn khoảng 3%, tỷ lệ hội viên khá, giàu khoảng 20%. 5 năm qua, 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, Hội liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

Chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm thành tựu 10 năm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Kinh tế Trung ương sẽ đồng chủ trì hội nghị. Để tổ chức thành công các sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các công việc được phân công trong kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và triển lãm. Các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch và báo cáo nội dung chuẩn bị về cơ quan thường trực - Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 25/10/2018. Theo kế hoạch và nội dung chương trình dự kiến ngày 26/11/2018 sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng; Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngày 27/11/2018 sẽ khai mạc triển lãm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam 2018



Một số án xuất sắc tham dự giải thưởng kiến trúc xanh.

(chinhphu.vn) “Tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam 2018” diễn ra từ ngày 25 - 29/9 với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vị trí, vai trò của công trình xanh, kiến trúc xanh, vật liệu xanh, công nghệ - giải pháp xanh... Điểm nhấn trong tuần lễ kiến trúc xanh Việt Nam 2018 là hội thảo chuyên sâu chủ đề: “Giá trị nhà ở xanh” với 2 nội dung chính: nhà ở xanh nhìn từ góc độ kinh tế môi trường và nhà ở xanh nhìn từ góc độ kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch. Hội thảo sẽ là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan cùng nhau bàn bạc, đánh giá những giá trị mà nhà ở xanh mang lại cho cộng đồng và xã hội. Từ đó có thêm cơ sở thực tiễn và khoa học giúp Bộ Xây dựng và các tổ chức có liên quan kiến nghị Đảng, Nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển lĩnh vực này trong những năm tới. Tại hội thảo, các tham luận sẽ tập trung vào những nội dung chính như: chi phí và các tiêu chí trong xây dựng nhà ở xanh; định hướng phát triển cũng như thực trạng phát triển nhà ở xanh tại Việt Nam dưới góc độ của các đơn vị đầu tư; quy hoạch phát triển nhà ở xanh trong quy hoạch phát triển đô thị...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã tích cực đóng góp, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Ông Nguyễn Đức Cửu, Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương cho biết: Điểm nổi bật nhất trong thời gian qua là Hội đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ ổn định chính trị trên địa bàn huyện, không để khiếu kiện vượt cấp. Cán bộ, hội viên tham gia sôi nổi các hoạt động tình nghĩa, phong trào phát triển kinh tế. Điển hình như phong trào xây dựng quỹ tình nghĩa đến nay đã thu hút 100% hội viên tham gia với bình quân 500.000 đồng/hội viên, trong đó có nhiều xã huy động được mức đóng quỹ cao như xã Vũ Lễ bình quân 500.000 đồng/hội viên, xã An Bình đóng trên 1 triệu đồng. Nguồn quỹ này nhằm giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để

CỰU CHIẾN BINH KIẾN XƯƠNG GƯƠNG MẪU TRONG CÁC PHONG TRÀO

phát triển kinh tế. Do đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn vay vốn của quỹ phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại, sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình. Điển hình như ở xã Bình Minh có hội viên vay 30 triệu đồng để nuôi heo, nhiều hội viên ở các xã Bình Định, Hồng Tiến, Trà Giang vay hàng chục triệu đồng để nuôi trồng thủy sản... Ngoài ra, từ nguồn quỹ này cũng đã giúp các cấp hội có nguồn kinh phí thăm hỏi hội viên ốm đau, qua đời. Hiện toàn huyện có 92 gia trại, trang trại, 22 doanh nghiệp, HTX do CCB làm chủ và có 37 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Ông Đỗ Xuân Hương, hội viên Hội CCB xã An Bình cho biết: Với mong muốn phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất của mình, từ năm 2001 tôi đã nhập ba ba để về nuôi



Mô hình nuôi ba ba của hội viên Đỗ Xuân Hương, xã An Bình (Kiến Xương).

Phụ nữ chung sức bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội phụ nữ (LHPN) trên địa bàn tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục trong những năm qua. Minh chứng là không ít cách làm, mô hình, hoạt động BVMT đã hình thành và phát triển sâu rộng trong đời sống hội viên phụ nữ nơi riêng và người dân nói chung. Từ lâu, chị em đi chợ thường sử dụng túi nilon để đựng thức ăn. Tuy thuận tiện cho các bà nội trợ song túi nilon lại gây hại cho môi trường bởi đây là loại rác khó

phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Thời gian qua, các cấp hội LHPN ở thành phố Thái Bình đã vận động chị em cùng nhau sử dụng làn đi chợ và nói không với túi nilon. Các cấp hội đã phát miễn phí khoảng 4.430 làn nhựa cho chị em. Chị Phạm Thị Hoa, hội viên phụ nữ phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Đựng thực phẩm bằng túi nilon rất có hại, đựng thực phẩm tươi hay nóng bằng loại túi này còn độc hại hơn. Nhiều người có thói quen để nguyên túi rau, thịt, cá mua ngoài chợ vào tủ lạnh. Các chất trong túi nilon sẽ ngấm

vào thức ăn và tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, chúng ta nên từ bỏ dần túi nilon và chuyển sang dùng làn khi đi chợ. Sử dụng làn vừa tránh được việc làm rơi đổ, quên đồ mà còn giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường. Vận động chị em dùng làn đi chợ, hạn chế túi nilon chỉ là một trong những cách làm của các cấp hội LHPN tham gia BVMT. Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong những năm qua, các cấp hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ Thái Bình chung

sức BVMT gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cấp hội phối hợp mở hàng nghìn lớp chuyên đề tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của tỉnh về công tác BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phân loại rác thải tại nguồn, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt; tuyên

dòng chảy, phát quang bụi rậm, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Bên cạnh đó, các cấp hội xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình BVMT như: duy trì 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận với 9.460 thành viên tham gia; gần 1.000 mô hình dùng hoa, bồn hoa phụ nữ, mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại; hàng nghìn đoạn đường, dòng sông phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường; mô hình phân loại và xử lý rác thải tại gia đình; mô hình cánh đồng sạch, phụ nữ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng... Chị Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá: Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã trở thành điểm sáng

Cán bộ, hội viên, phụ nữ thu gom rác thải ven sông Trà Lý.

XUÂN PHƯƠNG